

บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัชชาสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 ประจำปี พ.ศ. 2559
วันที่ 11 สิงหาคม 2559

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายบุญช่วย หายทุกข์	ประธานสภา อบต.เจดีย์คำ	บุญช่วย หายทุกข์	
2	นายภูวนาท กันทะสอน	รองประธาน อบต.เจดีย์คำ	ภูวนาท กันทะสอน	
3	นายสยาม เสริมสุวรรณ	เลขานุการสภาฯ	สยาม เสริมสุวรรณ	
4	นางเอื้องน้อย หอมนาน	ส.อบต.หมู่ที่ 1	เอื้องน้อย หอมนาน	
5	นางสาวศรีไพร ทองเจือ	ส.อบต.หมู่ที่ 2	ศรีไพร ทองเจือ	
6	นายคูล ไชโย	ส.อบต.หมู่ที่ 2	คูล ไชโย	
7	นายนภัสกร กันทะสอน	ส.อบต.หมู่ที่ 3	นภัสกร กันทะสอน	
8	นายวัน ใจชื่น	ส.อบต.หมู่ที่ 3	วัน ใจชื่น	
9	นายอินແຫລງ ดับโสรก	ส.อบต.หมู่ที่ 4	อินແຫລງ ดับโสรก	
10	นายเชพย์ คำพิมพ์	ส.อบต.หมู่ที่ 4	เชพย์ คำพิมพ์	
11	นายพีพัฒน์ บัวงาม	ส.อบต.หมู่ที่ 5	พีพัฒน์ บัวงาม	
12	นายจัน สามแสน	ส.อบต.หมู่ที่ 6	จัน สามแสน	
13	นายพบ โชคชัยชิด	ส.อบต.หมู่ที่ 6	พบ โชคชัยชิด	
14	นายสมัย กันทะสอน	ส.อบต.หมู่ที่ 7	สมัย กันทะสอน	
15	นายจिरายูทธ กันทะสอน	ส.อบต.หมู่ที่ 8	จिरายูทธ กันทะสอน	
16	นายเกตุ ชาติคอนไฟ	ส.อบต.หมู่ที่ 8	เกตุ ชาติคอนไฟ	
17	นางปิยวรรณ มังคลาด	ส.อบต.หมู่ที่ 9	ปิยวรรณ มังคลาด	
18	นายเพิ่ม สุวรรณทา	ส.อบต.หมู่ที่ 10	เพิ่ม สุวรรณทา	
19	นายเท็บ กลิ่นหอม	ส.อบต.หมู่ที่ 10	เท็บ กลิ่นหอม	
20	นายพยัพ กลิ่นหอม	ส.อบต.หมู่ที่ 11	พยัพ กลิ่นหอม	
21	นายสมศักดิ์ ชุมนุมพร้อม	ส.อบต.หมู่ที่ 11	สมศักดิ์ ชุมนุมพร้อม	
22	นายถนอม กันทะสอน	ส.อบต.หมู่ที่ 12	ถนอม กันทะสอน	
23	นายอินคำ ไครงกาพย์	ส.อบต.หมู่ที่ 12	อินคำ ไครงกาพย์	

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายศรितน ชนะพิมพ์	ส.อบต.หมู่ที่ 5	ศรितน ชนะพิมพ์	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายรัฐพล กันทะสอน	นายก อบต.เจดีย์คำ	รัฐพล กันทะสอน	
2.	นายสีแก้ว สายฉลาด	รองนายก อบต.เจดีย์คำ	สีแก้ว สายฉลาด	
3	นายศิริโชค ชมชื่น	รองนายก อบต.เจดีย์คำ	ศิริโชค ชมชื่น	
4	นายประสงค์ ชิตสนิท	เลขานุการนายก อบต.	ประสงค์ ชิตสนิท	
5	นายสังวรณ์ หอมนาน	ที่ปรึกษานายก อบต.	สังวรณ์ หอมนาน	
6	นางปรีชญา พิพัฒน์พงศ์กุล	หัวหน้าสำนักปลัด	ปรีชญา พิพัฒน์พงศ์กุล	
7	นางนงลักษณ์ อำมาตย์	รองปลัด อบต.	นงลักษณ์ อำมาตย์	
8	นางสาวพรวิภา บังศรี	นักวิเคราะห์ฯ	พรวิภา บังศรี	
9	นางสาวทัศนีย์ เทียมใจ	เจ้าพนักงานธุรการ	ทัศนีย์ เทียมใจ	
10	นายจรัสศักดิ์ จิตวงสนันท์	ผู้อำนวยการกองศึกษา	จรัสศักดิ์ จิตวงสนันท์	
11	นายธีรวัฒน์ บัวหลวง	ผู้ช่วยช่างโยธา	ธีรวัฒน์ บัวหลวง	
12	นายมานพ กาศีบ	นักจัดการงานทั่วไป	มานพ กาศีบ	
13	นางอุบลวรรณ อินทมูล	ผอ.กองสาธารณสุข	อุบลวรรณ อินทมูล	

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ วันนี้มีสมาชิกสภา อบต.เข้าประชุมครบทุกคน และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบุญช่วย หายทุกข์
ประธานสภาฯ

- เรียนนายก อบต.เจดีย์คำ ท่านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ได้นัดประชุมสภาในวันนี้ เนื่องจากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ซึ่งรายละเอียดจะได้แจ้งในวาระต่อไป ก่อนที่จะได้ประชุม ทางสภาฯ อบต.มีข้อราชการที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ต่างๆ ดังนี้ การจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “ 12 สิงหาคม มหาราชินี” ด้วยวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2559 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อําเภอเชียงคําได้กำหนดจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหาคม มหาราชินี” ขึ้น และกำหนดกิจกรรมการประกอบพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาฯ โดยในภาคเช้า เวลา 06.30 น. ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร ณ โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม และภาคค่ำเวลา 18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มทอง-พุ่มเงิน)และจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมในภาคค่ำด้วยเป็นอย่างดี ขอขอบคุณครับ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายบุญช่วย หายทุกข์
ประธานสภาฯ

- ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้โปรดตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้วมีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยหรือมีข้อแก้ไขในสำเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้วหากมีตรงไหนที่ไม่ถูกต้องขอได้แจ้งที่ประชุมทราบเพื่อจะได้แก้ไข หากไม่มีขอมติที่ประชุม เพื่อรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 โปรดยกมือ

ที่ประชุม

-รับรอง 21 เสียง
-ไม่รับรอง - เสียง
-งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานงดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 การพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 วาระ ที่ 2 (แปรญัตติ)

นายบุญช่วย หายทุกข์
ประธานสภาฯ

- เรียนท่านนายก อบต.สมาชิกสภา อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ ได้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ไปแล้วนั้น ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 51 “กำหนดว่าในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก” และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ ได้มอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้คณะกรรมการแปรญัตติเพื่อนำไปแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งรายงานการประชุมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำแล้ว จึงได้เรียนเชิญคณะกรรมการแปรญัตติอ่านรายงานการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติเรียนประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่สภาได้มีมติให้คณะกรรมการแปรญัตติรับคำเสนอขอแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 4,5,8 สิงหาคม 2559 เวลา เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ นั้น คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเพื่อพิจารณาคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 4,5,9 สิงหาคม 2559 เวลา เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ ไปแล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาผู้ใดยื่นเสนอคำแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แต่อย่างใด คณะกรรมการแปรญัตติจึงมีมติให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามร่างเดิม

นายอินแถลง ดับโสรก
ประธานกรรมการฯ

นายบุญช่วย หายทุกข์
ประธานสภาฯ

ตามที่มติของคณะกรรมการแปรญัตติให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามร่างเดิมนั้น ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาด้วย โปรดยกมือ

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามร่างเดิม ด้วยคะแนนเสียง

-เห็นชอบ 21 เสียง

-ไม่เห็นชอบ - เสียง

-งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานงดออกเสียง)

นายบุญช่วย หายทุกข์
ประธานสภาฯ

- ตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้นำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปแปรญัตติแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติแต่อย่างใด โดยคณะกรรมการได้อภิปรายและเห็นว่าเหมาะสมจึงส่งร่างเทศบัญญัตินั้นกลับคืนมาเพื่อนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำพิจารณาในวาระที่ 3 การลงมติต่อไป

*****พักการประชุม,รับประทานอาหารว่าง*****

3.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วาระที่ 3 (ลงมติ)

นายบุญช่วย หายทุกข์
ประธานสภาฯ

- ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ 3 (ลงมติ) เนื่องจากในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ 3 นั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 52 ได้กำหนดไว้ว่า...การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ในโอกาสนี้ก็จะไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดได้อภิปราย จะเป็นการลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเท่านั้น เพราะฉะนั้นผมขอมติในที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุมฯ

- มีมติเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นชอบ 21 เสียง

-ไม่เห็นชอบ - เสียง

-งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานงดออกเสียง)

นายบุญช่วย หายทุกข์
ประธานสภาฯ

- เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ เป็นเอกฉันท์ จะได้ส่งร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอให้นายอำเภอเขียงคำ ให้ความเห็นชอบเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ และให้นายกองการบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ ลงชื่อและประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติฯ ต่อไป

นายก อบต.
นายรัฐพล กันทะสอน
นายบุญช่วย หายทุกข์
ประธานสภาฯ

- รับทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่งบประมาณดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- ที่ประชุมมีเรื่องอื่นใดจะแจ้งในที่ประชุมหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ
- ถ้าไม่มีกระผมขอพิจารณาวาระต่อไป

3.3. การโอนเพิ่ม –ลด งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559

3.3. การโอนเพิ่มงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 32,200.- บาท

นายบุญช่วย หายทุกข์
ประธานสภาฯ
นายสยาม เสริมสุวรรณ
เลขานุการสภาฯ

- ต่อไปขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการเปลี่ยนแปลงงบประมาณสภาฯ งบประมาณที่นายกฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ขอเชิญครับ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายบุญช่วย หายทุกข์
ประธานสภาฯ
นายรัฐพล กันทะสอน
นายก อบต.

- ต่อไปขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณการจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อไป
- ข้อเท็จจริง เนื่องจาก ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่นั้นมีอายุการใช้งานมานานซึ่งจัดซื้อและมีอายุการใช้งานเกิน 8 ปี และปัจจุบันนี้ใช้การไม่ได้เนื่องจากเมนบอร์ดและฮาร์ดดิสก์เสียหากเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งสองอย่างก็จะไม่ใช้การได้เป็นปกติและเนื่องจากคอมพิวเตอร์ชุดนี้มีสเปคที่ต่ำเมื่อเทียบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในปัจจุบันอีกทั้งปัจจุบันงานระบบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินได้มีการปรับปรุงระบบจากเดิมมากขึ้น ซึ่งในการปฏิบัติงานในระบบดังกล่าวมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการที่ทันสมัยสามารถรองรับเทคโนโลยีที่พัฒนามากขึ้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรที่เป็นส่วน

ราชการท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ อันเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป ดังนั้นจึงขอโอนงบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวด้วย

ข้อกฎหมาย อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ ดังนี้

โอนเพิ่มงบประมาณ (ตั้งเป็นรายการใหม่)

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการระบบแผนที่ภูมิและทรัพย์สิน
จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งบประมาณ 32,200.- บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของเจ้าหน้าที่

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจาก ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ซึ่งครุภัณฑ์เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่นั้นมีอายุการใช้งานมานานซึ่งจัดซื้อมาและมีอายุการใช้งานเกิน 8 ปี และปัจจุบันนี้ใช้การไม่ได้เนื่องจากเมนบอร์ดและฮาร์ดดิสเสียบหากเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งสองอย่างก็จะไม่ใช้การได้เป็นปกติและเนื่องจากคอมพิวเตอร์ชุดนี้มีสเปกที่ต่ำเมื่อเทียบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในปัจจุบันอีกทั้งปัจจุบันงานระบบแผนที่ภูมิและทะเบียนทรัพย์สินได้มีการปรับปรุงระบบจากเดิมมากขึ้น ซึ่งในการปฏิบัติงานในระบบดังกล่าวมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการที่ทันสมัยสามารถรองรับเทคโนโลยีที่พัฒนามากขึ้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรที่เป็นส่วนราชการท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ อันเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป ดังนั้นจึงขอโอนงบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวด้วย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพใช้ในการปฏิบัติงานราชการ

โอนลดงบประมาณ

แผนงานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)

ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน รายการ 2.1 เงินค่าครองชีพชั่วคราว
ตั้งไว้ 48,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โอนลดงบประมาณ 32,200.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 10,395.- บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อนำงบประมาณที่โอนไปเป็นงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากไม่มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพใช้ในการปฏิบัติงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีครุภัณฑ์ใช้งานอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

นายบุญช่วย หายทุกข์
ประธานสภาฯ
นายอินแถลง ดับ โสรก
ส.อบต. ม.4

- นายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดการขอโอนงบประมาณต่อสมาชิกสภาแล้ว สมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ
-เรียน ประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับกระผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเนื่องจากปัจจุบันการทำงานของหน่วยงานราชการจะใช้ระบบจะต้องดีและทันสมัยหากหน่วยงานไหนมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ล้าหลังไม่ทันสมัยก็จะก้าวไม่ทันหน่วยงานอื่นหรืออบต.ด้วยกัน ซึ่งการโอนงบประมาณในครั้งนี้กระผมสนับสนุนครับ

นายบุญช่วย หายทุกข์
ประธานสภาฯ

- นายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดการขอโอนงบประมาณต่อสมาชิกสภาแล้ว สมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ
- สมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญได้ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย กระผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้

โอนเพิ่มงบประมาณ(ตั้งเป็นรายการใหม่)

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท รายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งบประมาณ 32,200.- บาท

โอนลดงบประมาณ

แผนงานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน รายการ 2.1 เงินค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 48,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โอนลดงบประมาณ 32,200.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 10,395.- บาท

ที่ประชุม

โปรดยกมือครับ

- มีมติเห็นชอบ ให้

โอนเพิ่มงบประมาณ(ตั้งเป็นรายการใหม่)

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการระบบแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน
จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งบประมาณ 32,200.- บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของเจ้าหน้าที่

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจาก ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ซึ่งครุภัณฑ์เนื่องจาก
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่นั้นมีอายุการใช้งานนานซึ่งจัดซื้อมาและมี
อายุการใช้งานเกิน 8 ปี และปัจจุบันนี้ใช้การไม่ได้เนื่องจากเมนบอร์ดและ
ฮาร์ดดิสเสียหายเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งสองอย่างก็จะเป็นการใช้การไม่ได้เป็นปกติและ
เนื่องจากคอมพิวเตอร์ชุดนี้มีสเปกที่ต่ำเมื่อเทียบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใ้
งานในปัจจุบันอีกทั้งปัจจุบันงานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้มี
การปรับปรุงระบบจากเดิมมากขึ้น ซึ่งในการปฏิบัติงานในระบบดังกล่าวมี
ความจำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการที่ทันสมัยสามารถ
รองรับเทคโนโลยีที่พัฒนามากขึ้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ในการบริหารงานขององค์กรที่เป็นส่วนราชการท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการ
ให้บริการสาธารณะ อันเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป ดังนั้นจึง
ขอโอนงบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวด้วย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ

โอนลดงบประมาณ

แผนงานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน รายการ 2.1 เงินค่าครองชีพชั่วคราว
ตั้งไว้ 48,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ โอนลดงบประมาณ 32,200.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน
10,395.- บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อนำงบประมาณที่โอนไปเป็นงบประมาณในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากไม่มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีครุภัณฑ์ใช้งานอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม	<p>โดยวิธียกมือ ด้วยคะแนนเสียง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เห็นชอบ 21 เสียง - ไม่เห็นชอบ - เสียง -งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานงดออกเสียง)
นายบุญช่วย หายทุกข์ ประธานสภาฯ	<p>3.4. การขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2559</p> <ul style="list-style-type: none"> - ต่อไปขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณที่นายกฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ขอเชิญครับ
นายสยาม เสริมสุวรรณ เลขานุการสภาฯ	<ul style="list-style-type: none"> - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 29 การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายบุญช่วย หายทุกข์ ประธานสภาฯ	<ul style="list-style-type: none"> - ต่อไปขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ คือการจัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ซึ่งอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อไป
นายรัฐพล กันทะสอน นายก อบต.	<ul style="list-style-type: none"> - การขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ คือการจัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ซึ่งรายละเอียดอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - ข้อเท็จจริง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ <ul style="list-style-type: none"> 2.1 ค่าจัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ จำนวน 5,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ให้กำลังชาร์จไม่ต่ำกว่า 20 A - มีระบบถอดได้ชาร์จ จะทำการชาร์จเมื่อแบตเตอรี่เต็ม - สามารถชาร์จแบตเตอรี่น้ำและแบตเตอรี่แห้งได้

เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงขออนุมัติจัดซื้อตามรูปแบบและราคาภายในท้องตลาด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

-ข้อกฎหมาย อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 29 การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้น จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 ค่าจัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ จำนวน 5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

-ให้กำลังชาร์จไม่ต่ำกว่า 20 A

-มีระบบอัตโนมัติชาร์จ จะทำการตัดการชาร์จเมื่อแบตเตอรี่เต็ม

-สามารถชาร์จแบตเตอรี่น้ำและแบตเตอรี่แห้งได้

เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงขออนุมัติจัดซื้อตามรูปแบบและราคาภายในท้องตลาด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

จึงเรียนให้สภาได้ทราบและให้การพิจารณาครับ ขอขอบคุณครับ

นายบุญช่วย หายทุกข์
ประธานสภาฯ

- นายฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงต่อสมาชิกสภาแล้ว สมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ

- สมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญได้ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย กระผมขอมติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

2.1 ค่าจัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ จำนวน 5,000 บาท

จาก **-มีระบบอัตโนมัติชาร์จ จะทำการชาร์จเมื่อแบตเตอรี่เต็ม**

แก้ไข -มีระบบอัตโนมัติชาร์จ จะทำการตัดการชาร์จเมื่อแบตเตอรี่เต็ม

ซึ่งงบประมาณในการจัดซื้อคงเดิม

โปรดยกมือ

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ ให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้างในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

2.1 ค่าจัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ จำนวน 5,000 บาท

เดิม -มีระบบอัตโนมัติชาร์จ จะทำการชาร์จเมื่อแบตเตอรี่เต็ม

แก้ไข -มีระบบอัตโนมัติชาร์จ จะทำการตัดการชาร์จเมื่อแบตเตอรี่เต็ม

โดยวิธียกมือ ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นชอบ 21 เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานงดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บุญช่วย หายทุกข์

ประธานสภาฯ

นายรัฐพล กันทะสอน

นายก อบต.

- ที่ประชุมมีเรื่องอื่นใดจะแจ้งในที่ประชุมหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ

- กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้พิจารณางบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งในอนาคตกระผมจะพยายามจัดสรรงบด้านการลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้มากยิ่งขึ้นเพื่อสามารถนำไปพัฒนาแต่ละหมู่บ้านได้อย่างทั่วถึง แต่ทั้งนี้ทั้งก็ต้องอยู่ที่รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำด้วย รวมถึงการอนุมัติให้ออนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ อบต.เจดีย์คำ ขอขอบคุณครับ

นายอินแถลง คับโสทรก

ส.อบต. ม.4

- ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ ได้พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปแล้วนั้น ก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการนำโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณฯ ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็น ประโยชน์ต่อประชาชนในตำบลเจดีย์คำด้วย ขอขอบคุณครับ

ที่ประชุม

นายบุญช่วย หายทุกข์

ประธานสภาฯ

- ร่วมกันอภิปรายเรื่องทั่วไปกันพอสมควร

- ทั้งหมดนี้ใช้เวลาในการประชุมในวาระที่ 2 การแปรญัตติ และในวาระที่ 3 เป็นการลงมติเพื่อพิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาชิกท่านใดจะแจ้งในที่ประชุมอีกหรือไม่ หากไม่มีกระผม ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้และ ขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุม เวลา 16.30 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายสยาม เสริมสุวรรณ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.เจดีย์คำ ได้ตรวจรายงานการประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558 เห็นว่าถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายจิรายุทธ ก้นทะสอน)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายถนอม ก้นทะสอน)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายเกตุ ชาติคอนไฟ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล สมัยสามัญที่ ครั้งที่/..... เมื่อวันที่.....เดือน

พ.ศ.

(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายบุญช่วย หายทุกข์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ

